

ฝ่ายค้านพ่ายทักษิณ

ยอมถอดชื่อออกแลกเพิ่มเวลา30ชม.วิปรบ.ลดเหลือ20

เกียกกาย ● “ฝ่ายค้าน” ถก “ปธ.สภาฯ” ยอมตัดชื่อ “ทักษิณ” จากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ แลกเวลาชกพอกเพิ่มอย่างน้อย 30 ชม. “เท็ง” ยืนยันไม่เสียหลักการ “วิป 3 ฝ่าย” สะดุด ทหาร็กรอบเวลาไม่ลงตัว “วิสุทธิ์” ขอให้กลับไปตั้งสติก่อนกำหนดเวลาชกพอก หลังฝ่ายค้านยื่นกรรณ 30 ชม. นัดเคลียร์ใหม่ 19 มี.ค. “อึ้งค์” บอกฝ่ายค้าน

แฟร์ดี ยอมถอนชื่อ “ทักษิณ” โยนถามผู้รู้ใช้คำว่าพอกแทนเหมาะหรือไม่ “ชูศักดิ์” โอดนักการเมืองไม่ใช้พระ ยันตั้ง รมต.-ชรก.การเมืองต้องเข้มข้น หลังศาล รธน.ไม่วินิจฉัยปมชื่อสัตย์สุจริต
ที่รัฐสภา วันที่ 13 มี.ค. เวลา 10.40 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธาน หลังจากเปิดให้สมาชิกหารือเสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่วาระ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ลุกขึ้นหารือเรื่องการบรรจุญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ตามหนังสือที่ประธานได้ตอบกลับมาถึงตนเมื่อวันที่ 12 มี.ค. เป็นหนังสือด่วนที่สุด เนื่องจากเป็นหนังสือ



นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะร่วมหารือกับฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน รวมทั้งนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภา คนที่ 1 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขานุการสภาฯ และฝ่ายกฎหมายของสภาฯ หารือญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 มี.ค.

ที่ได้แย้งกลับมาในเรื่องของความเห็นที่เรา
มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการตีความบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากหนังสือฉบับนี้ลงนามโดยเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร จึงอยากขอความชัดเจนอย่างแรก
ว่า หนังสือฉบับนี้ ทุกถ้อยคำในหนังสือฉบับ
นี้เป็นการใช้อำนาจของประธาน และประ
ธานพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อทุกข้อสงสัย
และทุกการตอบในหนังสือฉบับนี้ใช่หรือไม่

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ตนมีหน้า
ที่และต้องรับผิดชอบ ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
ถ้าเป็นการถามที่เกิดขึ้นจากเลขาธิการ เพราะ
ได้ดำเนินการตามหน้าที่ และเลขาธิการ ก็
ตอบตามที่หนังสือของนายวันมูหะมัดนอร์ฮีได้แย้ง
มา

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า อยากจะได้รับความ
ชัดเจนเช่นเดียวกัน ประธานยืนยันว่าถ้า
ตนไม่ทำผิดตามข้อบังคับ ก็ไม่น่ามีประเด็น
อะไร ซึ่งตามข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนว่า พวก
เราสามารถอภิปรายกล่าวถึงชื่อบุคคลภาย
นอกได้ หากไม่ได้สร้างความเสียหาย หรือ
ถ้าสร้างความเสียหายผู้อภิปรายเป็นผู้รับผิดชอบ
เอง ซึ่งจากการให้ข่าวที่ผ่านมา

อ่านต่อหน้า 16

ฝ่ายค้าน

ของประธานระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ที่ประธาน
ไม่สามารถให้พวกตนระบุชื่อนายทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรีลงไปในญัตติได้
เพราะท่านประธานเสี่ยงที่จะเป็นคนที่ถูก
ฟ้องร้องเอง ดังนั้นถ้าวันนี้พวกตนปรับคำใน
ญัตติ หมายความว่าพวกตนยังสามารถเดิน
หน้าการอภิปรายต่อ และพูดชื่อบุคคลใดก็ได้
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่พวกตนเป็น
ผู้รับผิดชอบเอง ประธานยืนยันตามหลักฐาน
ตามหลักการหรือไม่

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ผู้นำฝ่ายค้านฯ
บอกจะเอ่ยชื่อบุคคลใดก็ได้โดยที่ท่านจะรับผิดชอบ
เอง ตนคิดว่าประเด็นของที่ประชุม
นี้ไม่ได้หมายความว่าผู้พูดจะรับผิดชอบเพียง
ผู้เดียวเท่านั้น ถ้าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
ประธานในที่ประชุมซึ่งมีหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อยก็จะถูกตำหนิและเดินหน้าต่อไปไม่
ได้ แต่ตนก็ยินดีถ้าหากท่านไม่เอ่ยชื่อบุคคล
ภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกตนพูดตรงๆ ว่าไม่
ได้หมายความว่าถึงนายทักษิณ จะเป็นผู้อื่นหรือ
ใครก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่สามารถ

ที่จะดำเนินการอภิปรายได้

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ถ้าวันนี้พวกตน
จะยอมปรับถ้อยคำในญัตติ ตนอยากได้รับความ
ชัดเจนว่า ถ้าในวันประชุมจริง ท่านประธาน
ต้องยึดตามข้อบังคับว่า การอภิปรายพาดพิง
ถึงบุคคลภายนอกกระทำได้ และพวกตนพร้อม
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเอง
โดยที่ประธานจะไม่ใช้อำนาจของประธานใน
การขัดขวางการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ถอดชื่อทักษิณแลกรเพิ่มเวลา

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ตนก็เคย
ใช้วาจาอย่างนี้ และเคยใช้ในสภานี้ อาจจะ
คราวที่แล้ว โดยตนบอกจะรับผิดชอบเอง หาก
เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกถ้าเขาฟ้อง แต่ประธาน
ก็บอกว่าไม่ได้เพราะพูดในสภา ประธานที่
ประชุมต้องรับผิดชอบในเรื่องกติกาศและข้อ
บังคับ แต่ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องที่เขายกฟ้อง
ใคร ถ้าประธานปล่อยให้มีการประท้วงโดยที่
ผู้พูดและผู้ประท้วงบอกว่ารับผิดชอบ แล้ว
ประธานมาทำหน้าที่อะไร

ส่วนนายวิโรจน์ ลักษณะอดิกร สส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาชน ลูกชิ้นเสนอว่า ให้
ประธานใช้ข้อบังคับที่ 76 สามารถอนุญาตให้
นายฯ และรัฐมนตรีเอ่ยบุคคลภายนอกเข้ามา
ชี้แจงได้เพื่อความสบายใจ และเพื่อความเป็น
ธรรมของนายทักษิณ ประธานก็แก้ทำหนังสือ
ถึงนายฯ ว่า อนุญาตให้นายฯ พาบิดาเข้า
มานั่งชี้แจงร่วมด้วย อันนี้ก็จะกลายเป็น
ธรรมของทั้งนายฯ และบิดาของนายฯ ที่
ชื่อทักษิณด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ไม่ได้
หมายความว่าตนระแวงหรือกลัว สิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ตนไม่เคยระแวง และไม่
ได้หวาดกลัวถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
และข้อบังคับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือดังกล่าว
ได้ใช้เวลานาน ทำให้ที่ประชุมตกลงกันจะมี
การหารือดีกครั้งในช่วงบ่าย

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายวันมูหะมัด
นอร์ฮีร่วมหารือกับฝ่ายค้าน นำโดยนายวัน
มูหะมัดนอร์ฮี พร้อมนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน
และนายรังสิมันต์ โรม รวมทั้งนายพิเชษฐ เชื้อ
เมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คน
ที่ 1 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายกฎหมายของสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อหารือญัตติอภิปรายไม่ไว
วางใจ

นายวันมูหะมัดนอร์ฮีกล่าวก่อนการประ

ชุมว่าจะร่วมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะได้ข้อ
สรุปภายในวันนี้ และสามารถเริ่มอภิปรายได้
ในวันที่ 24 มี.ค.

ภายหลังการหารือเสร็จสิ้น นายวัน
มูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปจะมีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ถือเป็นความ
ก้าวหน้าที่ดีในการพูดคุยระหว่างกัน ส่วนการ
ปรับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ต้องมีการ
ปรับคำตามที่มีการหารือในห้องประชุมสภา
และตามที่ประธานสภาฯ ยอมบรรจผู้ญัตติ แต่
ในรายละเอียดว่าจะมีการปรับคำอย่างไร คง
ต้องมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องกรอบเวลาของ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย จึงต้องรอการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน
(วิป) ฝั่งรัฐบาลในเวลา 16.00 น.วันนี้

“พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันควรได้เวลา
ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่งก็ต้องรอดูว่าฝั่งรัฐบาล
จะใช้เวลาในการชี้แจงเท่าไร ซึ่งในวงการ
ประชุมเรายืนยันอย่างน้อยถ้าจะให้มีการปรับ
คำ เพื่อให้กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เดินหน้าต่อไปได้ ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าควร
จะให้เวลาฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด คือต้องมีเวลาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง”
นายวันมูหะมัดนอร์ฮีกล่าว

ถามว่า ข้อตกลงยอมปรับคำในญัตติมี
การอนุญาตให้อภิปรายถึงบุคคลภายนอกหรือไม่
นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ในที่ประชุมสภาฯ
คุยกันชัดเจนแล้ว หากมีการพาดพิงบุคคล
ภายนอกให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องเป็นความ
รับผิดชอบของสมาชิกเอง ไม่เกี่ยวกับประธาน
ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการประชุมเท่านั้น

ชี้ว่ามีสัญญาณจากฝั่งรัฐบาลจะมีการ
ประท้วงหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า ต้องรอ
การหารือร่วมกับวิปรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
ซึ่งจะได้ข้อสรุปชัดเจนในเรื่องการปรับคำและ
กรอบระยะเวลา ซึ่งประธานสภาฯ เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอว่า หากจะให้ฝ่ายค้านปรับคำ ก็ต้อง
ให้เวลาฝ่ายค้านขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง

ถามว่า หากมีการปรับคำจะถือว่าฝ่าย
ค้านเสียจุดยืนหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ฮีแจงว่า
เราไม่ได้เสียหลักการอะไร แค่ปรับคำเล็กน้อย
เราพร้อมเดินหน้าต่อ เพราะเนื้อหาของ
การอภิปรายที่จะพาดพิงถึงบุคคลภายนอกไม่มี
การเปลี่ยนแปลง

วิป 3 ฝ่ายสะดุดเวลาซักฟอก

เวลา 16.00 น. มีการประชุมวิป 3
ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน

และตัวแทนคณะรัฐมนตรี มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภา เป็นประธานเพื่อหารือถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายฯ ใช้เวลากว่า 1.30 ชม.

นายณัฐพงษ์แถลงว่า ก่อนข้างนำเสียดายที่ยังหาข้อสรุปในวันนั้นไม่ได้ แต่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเราเองก็จะกลับไปหารือกันภายในฝ่ายของตนเอง และจะมาหารือกันในวันพุธหน้าอีกครั้ง ซึ่งประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือเรื่องกรอบเวลา พรรคฝ่ายค้านยอมปรับคำในญัตติ แต่ยังไม่ยืนยันในเรื่องกรอบเวลาไว้ที่ 30 ชม. แต่ปรากฏว่าเมื่อมาเจรจากับนายวิสุทธิ ไชยณรงค์ ประธานวิปรัฐบาล และนางมนพร เจริญศรี รชช.คมนาคม ในฐานะตัวแทน ครม. ยังสรุปเรื่องกรอบเวลาไม่ได้ ส่วนจะเป็นตัวเลขเท่าใดนั้น ยังขอไม่ให้ข่าว เพราะอาจจะกระทบต่อการเจรจาที่เป็นอยู่

“บอกได้ว่าตัวเลข 30 ชั่วโมงที่ฝ่ายค้านเสนอไป ครม.และฝ่ายรัฐบาลต้องการเวลาเท่าไรเราก็นัด แล้วค่อยคำนวณออกมาว่าจะเป็นกี่วัน เรายึดที่เนื้อหาสาระก่อน แต่ถ้าเดินไปตามกรอบนี้ได้ วันนี้ก็จะได้ข้อสรุป แต่ปรากฏว่ากรอบเวลาของเรา รัฐบาลอาจจะยังไม่เห็นด้วย” นายณัฐพงษ์กล่าว

ถามถึงการนำชื่อนายทักษิณออกจากญัตติ ผู้นำฝ่ายค้านฯ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามต้องนำชื่อนายทักษิณออกจากญัตติ แต่จะปรับเป็นคำอื่นอย่างไรนั้นคงต้องรอ เพราะทุกอย่างล้วนส่งผลกัน เพียงแค่การเจรจากรอบเวลาเอง ทางรัฐบาลก็ยังคงไม่ให้ข้อสรุปกับพวกเรา

ส่วนนายวิสุทธิกล่าวว่า ที่ยังไม่ได้ข้อยุติเป็นข้อตกลงให้ทุกคนไปหารือพูดคุยกันในพรรคของตัวเองมาก่อนว่าจะอภิปรายกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสม โดยไม่ต้องมาตั้งป้อมใส่กันเพื่อหาทางให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อทุกคนกลับไปคิดแล้วก็ให้มาบอก โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันพุธที่ 19 มี.ค. เวลา 09.30 น.

“วันนี้มันไวไป เพราะทุกคนถือธงมาเพื่อที่จะตกลงกันไม่ได้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องยื่นกราน 30 ชั่วโมง จึงต้องให้กลับไปคิดทบทวนใหม่ ให้มีสติ ใจเย็นๆ ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกัน” นายวิสุทธิกล่าว

มีรายงานว่า ในการหารือวิป 3 ฝ่ายมีเพียงการถกเถียงกันเรื่องกรอบระยะเวลาที่จะอภิปรายว่าแต่ละฝ่ายจะใช้กี่ชั่วโมง และ

วันเวลาควรเป็นช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งพรรคฝ่ายค้านยื่นว่าจะขอเวลา 30 ชม. ในการอภิปรายเฉพาะในส่วนของฝ่ายค้าน ขณะที่ในส่วนของผู้รัฐบาล เสนอว่าอยากให้ใช้เวลาในการอภิปราย 20+10 คือให้เวลาฝ่ายค้านอภิปรายทั้งหมด 20 ชั่วโมง

ขณะที่เวลาของฝ่ายรัฐบาลจะเป็น 10 ชั่วโมง โดยในจำนวน 10 ชั่วโมงนั้น จะแบ่งเป็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายรัฐบาลและประธานในที่ประชุม โดยจะเปิดให้มีการอภิปรายระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. และลงมติในวันที่ 26 มี.ค. อย่างไรก็ตาม วิปทั้ง 3 ฝ่ายจะมีการหารือกันอีกครั้งในเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มี.ค.นี้ เนื่องจากต้องให้แต่ละพรรคไปพูดคุยกันในพรรคก่อนว่าเห็นเป็นอย่างไร

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีฝ่ายค้านยอมตัดชื่อนายทักษิณออกจากญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใช้แค่คำว่าชายคนนั้นว่า อย่างไรก็ดีสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหลักก็ตามนั้นทุกๆ เรื่อง และชายคนนั้นก็แฟร์ดีไม่มีข้อ

ถามว่า ล่าสุดเห็นว่าจะใช้คำว่าพ่อแทนแบบนี้เหมาะหรือไม่เหมาะ น.ส.แพทองธารยิ้มก่อนย้อนถามสื่อว่า เหมาะหรือไม่เหมาะเชิญทุกท่าน ผู้สื่อข่าวพร้อมฉายมือถือออกมาสัมภาษณ์ว่าฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย 30 ชั่วโมงพร้อมจัดสรรเวลาให้หรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ได้ค่ะ ความจริงวางแผนไว้แล้ว ถ้าอภิปรายก็ไปฟังอยู่แล้ว และคงอยู่ที่สภาเพื่อเตรียมตัวและเตรียมคำตอบตามนั้นไป ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์

ที่จังหวัดจันทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า จะมี สส.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวน 10 คน พร้อมยกมือไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแน่นอน เพราะมีการพูดคุยกับเรียบร้อยแล้วและคาดว่าเร็วๆ นี้จะทยอยเข้ามาที่พรรค

ส่วนนายจุพร พรหมพันธุ์ วิทยาการคณะหลอมรวมประชาชน เพชฌกูฏโลฟแสดงความคิดเห็นถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตอนหนึ่งระบุว่า แม้จะยอมถอนชื่อนายทักษิณออกจากญัตติ แต่เชื่อว่าเมื่อต้องอภิปราย ฝ่ายค้านจะโยนไปถึงรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณอยู่ดี

“จุดสำคัญฝ่ายค้านต้องได้อภิปรายเพราะประชาชนรอฟังข้อมูลที่เด็ดการชกฟอก นายฯ และรอดู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พูดในสภาย่างตื่นเต้นกับข้อมูลลับที่ไม่รู้มาก่อนเลย พล.อ.ประวิตรบอกว่าไม่รู้ๆ แต่การชกฟอกครั้งนี้สังคมอาจได้รับความลับบางอย่างที่สะท้อนการเมือง” นายจตุพรระบุ **พท.โอดนักการเมืองไม่ใช่พระ**

วันเดียวกับ น.ส.แพทองธารกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยคำร้องตีความนิยามชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีอะไร ถือว่าเราได้ถามไปแล้ว การตั้งรัฐมนตรีก็ใช้มาตรฐานเหมือนตอนตั้งรัฐบาลที่ผ่านมา เพราะไม่อยากให้มีอะไรที่เซนซิทิฟก็พยายามตรวจสอบให้ดีที่สุด

“เราพยายามทำให้เซฟที่สุด โดยกฤษฎีกาจะเป็นคนดูคุณสมบัติเป็นหลักและถามความเห็นหน่วยงานต่างๆ ประกอบเป็นหลัก” นายฯ กล่าว

ส่วนนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายฯ และ รมว.กล้าใหม่ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สิ่งรัฐบาลต้องทำจะต้องเข้มงวด และมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการทางการเมือง เป็นไปตามที่วิญญูชนเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไร

“หากถามความเห็นส่วนตัวผมก็เห็นแบบนี้ว่าเมื่อศาลยังไม่พิจารณาเราก็ต้องรอบคอบมากขึ้น ส่วนจะมีมาตรการหรือการดำเนินการในระดับใด ก็คงเป็นสิ่งที่นายฯ เรียกรหัส หรือใช้ดุลยพินิจของท่านอย่างไรก็ได้” นายภูมิธรรมกล่าว

ชกว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติสูงเสี่ยงจะไม่กล้าตั้งใช้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องรอบคอบมากขึ้น จะแค่ไหนต้องดูความเป็นจริง เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะตำแหน่งอะไร หรือเป็นใคร โคนอะไรแค่ไหนยังไง ซึ่งเราต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายชัดเจนเข้มงวด และคำนึงถึงเรื่องวิญญูชน เพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติโดยคำนึงถึงวิญญูชนในการตัดสินใจ เราต้องเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้น

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายฯ และฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล กล่าวว่าหลังจากนี้จะแต่งตั้งใครต้องใช้ดุลพินิจกันเองที่ผ่านมาให้สำนักเลขาธิการ ครม.ตรวจสอบสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมันไม่จบ เพราะเมื่อเป็นดุลยพินิจก็จะเป็นปัญหาตามมา ต้องชั่งน้ำหนัก

ชกว่าต่อไปจะตั้งใครต้องมีประวัติใก้ไกลใช้หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า หากพูดตรง

ไปตรงมา การเมืองบ้านเรามาแบบนี้ นักการเมืองก็ไม่ใช่นักบวช ขนาดพระยังมีข้อครหา ก็ต้องดูจนกว่าจะทำการเมืองให้ใสสะอาด เราก็เห็นกันอยู่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เป็นอย่างไร เขาถึงเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐธรรมนูญปราบโกง แต่หลักสำคัญควรจะมีการกำหนดมาตรฐานชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้ตีความได้หลายทาง

ถามว่า ต้องไปหวังในการแก้รัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ต้องไปพูดคุยกันหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ตนไม่ได้หมายความว่าจะให้ลดมาตรฐานจริยธรรม แต่อยากให้ชัดเจน เมื่อถามว่าการที่ศาล รธน.ส่งสัญญาณมาเช่นนี้ จะกระทบเหตุการณ์ในวันที่ 17 มี.ค. ที่รัฐสภาจะขอมติให้ศาล รธน.วินิจฉัยว่าต้องทำประชามติ ก่อนการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน เนื่องจากประธานรัฐสภาบรรจวาระและเกิดความขัดแย้ง เนื่องจาก สส.ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย โดยมองว่าประธานสภาฯ ไม่มีอำนาจบรรจวาระและถือเป็นคนละกรณีกับกรณียื่นถามเรื่องมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งมองว่าศาล รธน.อาจจะรับวินิจฉัยเรื่องการทำประชามติ.

ดันพรบ.ที่פקเท่าเทียม ช่วยบรรดารายย่อย!

รัฐสภา • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ.68 พรรคประชาชน นำโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ และ สส.พรรคประชาชน ร่วมแถลงยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงแรมและสถานที่พักค้างคืน หรือพ.ร.บ.ที่פקเท่าเทียมต่อสภาผู้แทนราษฎร

นายเท่าพิภพกล่าวว่า ที่פקค้างแรมหรือโรงแรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่นำแปลกใจที่กฎหมายกลับล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อผู้เสนารายย่อย เรื่องนี้ไม่แตกต่างจากสุราก้าวหน้า และในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีถึงพันราย แต่ผู้ประกอบการโฮสเทลหรือที่พักขนาดเล็กในประเทศไทยมีเกือบ 100,000 ราย ดังนั้น ถ้าวางกฎหมายที่פקเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบ จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก เป็นการปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ

สร้างความเท่าเทียมไปพร้อมกัน ป้องกันปัญหาการเรียกรับส่วยจากโรงแรมหรือโฮสเทลในปัจจุบัน

นายเท่าพิภพกล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านกลไกอนุกรรมการฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมโรงแรมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อว่าการแข่งขันในตลาดจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค เพราะถ้าไม่มีผู้ประกอบการรายย่อย ค่าโรงแรมในประเทศไทยอาจแพงกว่านี้จนคนเที่ยวไม่ไหว

ขณะที่นายณัฐพลกล่าวว่า จุดเด่นของกฎหมายมี 6 ข้อ ดังนี้ 1.มีมุมมองทางธุรกิจมากขึ้น 2.กำหนดเงื่อนไขให้น้อยลงเพราะกฎหมายเดิมกำหนดไว้เยอะมาก 3.กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. เป็นผู้ออกกำหนดกฎเกณฑ์ ผู้ใบอนุญาตหรือไม่ให้อินุญาต 4.การเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้น ให้รายได้เหล่านั้น

ตกเป็นของท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ของตัวเอง 5.การปรับปรุงค่าปรับจากเดิมกฎหมายโรงแรมกำหนดไว้ตายตัวทั้งต่อที่פקขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เราจะเปลี่ยนการปรับตามขนาดของกิจการ และ 6.ใช้กลไก auto-approve เพราะที่ผ่านมาปัญหาขอใบอนุญาตทุกประเภทในประเทศไทย คือเมื่อไปขอจะถูกประวิงเวลา ถูกเจ้าหน้าที่เรียกปรับประโยชน์

นายณัฐพลทิ้งท้ายว่า กฎหมายที่פקเท่าเทียมเป็นหนึ่งในหมุดหมายของพรรคประชาชน เรามองว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การจัดอีเวนต์ ไม่ใช่แค่การสร้างอุปสงค์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก แต่การท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยการทำให้ที่פקต่างๆ เข้าสู่ระบบ จะทำให้ภาครัฐมีข้อมูลว่าที่פקในประเทศไทยมีอยู่เท่าไร.

'ปชน.'ชงแก้กม.โรงแรม-อาคารชุด

รัฐสภา ● กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจฯ เผย ปล่อยเช่าคอนโดฯ “แอร์ บีเอ็นบี” ทำเศรษฐกิจเสียหายนับ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี “ปชน.” ชงแก้ พ.ร.บ.การโรงแรม-อาคารชุด และไทยควรมีกฎหมายควบคุม นายหน้า

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายศุภณัฐ มินชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะ กมธ. แดงหลังประชุมเรื่องการพิจารณาการควบคุมปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมผ่านแอร์บีเอ็นบี และการถือกรรมสิทธิ์โดยชาวต่างชาติ โดยเชิญหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล

นายสิทธิพลกล่าวว่า ตนขอสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมโดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางมีประชาชนจากทั่วประเทศร้องเรียน นอกจากจะกระทบต่อผู้พักอาศัยในโครงการในเรื่องความไม่ปลอดภัย ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 10,000 ห้อง และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมูลค่า 30 ล้านบาท หรือต่อปีกว่า

10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่หายไปในระบบเศรษฐกิจไทย และเราเห็นว่าสภรณ์ที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคารชุด หรือ พ.ร.บ.โรงแรม มีข้อเสนอหลายอย่าง

นายสิทธิพลกล่าวอีกว่าเราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เช่น การแก้ไขปัญหานอมนี้อาศัยห้องชุด การแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารชุด หรือ พ.ร.บ.โรงแรม และในระยะเร่งด่วน รัฐบาลจำเป็นต้องประสานแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อประสานข้อมูลการปล่อยเช่าจุดใด และนำไป

เสร็จมาประกอบเป็นหลักฐานความผิด และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลต่างชาติทราบว่าการประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวผิดกฎหมายของไทย

ด้านนายศุภณัฐกล่าวว่า ผู้ที่กระทำผิดมี 2 กลุ่ม ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งวิธีการเช่า 1.ทำในนามส่วนตัว และ 2.ทำผ่านเอเยนซี ซึ่งจากผลกระทบของผู้ที่พักอาศัยในคอนโดฯ เมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้าและการตรวจสอบเอาผิดยาก เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานใบเสร็จในการเช่า ส่วนกรณีที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ที่กำหนดห้ามชาวต่าง

ชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49 แต่ขณะที่ภายหลังมีการโอนหุ้นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้แบ่งปันข้อมูลกับกรมที่ดิน ทำให้ไม่ทราบว่ามี การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแล้ว กลายเป็นว่าสัดส่วนการถือครองคอนโดฯ ของชาวต่างชาติมากกว่าร้อยละ 49 เมื่อโหวตนิติบุคคลกลายเป็นว่าชาวต่างชาติสามารถโหวตและยึดนิติบุคคลไป จึงนำเสนอว่าให้มีการแชร์ข้อมูล

นายศุภณัฐระบุว่า ส่วนการถือครองสลับไปมาจนอำนาจการตัดสินใจเป็นของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นปัญหาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด ที่กำหนดให้นิติบุคคลเป็นสัญชาติไทย เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แม้มีการใช้เอเยนซีดำเนินการ แต่กฎหมายในหลายประเทศมีการกำหนดเกี่ยวกับการควบคุม

นายหน้า แต่ประเทศไทยยังไม่มียกกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นว่าควรที่จะมี พ.ร.บ.นายหน้าเกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย รวมถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อยู่พำนักในไทยได้ 60 วัน ที่สามารถเลือกไม่พักอาศัยในโรงแรม แต่เลือกพักอาศัยในห้องเช่าได้ แม้จะทำสัญญา 30 วัน แต่ในทางปฏิบัติ เข้าพักวันเดียวก็สามารถออกได้เลย เมื่อเห็นว่าหากปรับเปลี่ยนเป็นฟรีวีซ่า 28 วัน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นายศุภณัฐกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้ กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจฯ จะติดตามในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะเดียวกัน พรรคประชาชนกำลังเสนอยื่นแก้ไขกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.การโรงแรม พ.ร.บ.อาคารชุด เพื่อให้ทันกับยุคสมัยและทันกับการแก้ไขปัญหา.

บันทึกหน้า 4

ลี้กิมฮวง หน้า 4

1 ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net บรรดาเพื่อนร่วมบ้านเป่าปากวัดวีว ราวกับชนะศึกชัฟฟอก หลังทั้งสองฝ่ายประลองกำลังมาเกือบสัปดาห์ ในที่สุดฝ่ายค้านยอมตัดชื่อ “ทักษิณ” ออกจากบัญชีชัฟฟอก ตั้งแต่หัวขบวน “อึ้งค์” ชมเปาะแพร์ดี ส่วนรองนายกฯ เบอร์หนึ่งรีบเชียร์ดีแล้วเปลี่ยนใช้คำว่า “พ่อ” แทน ดูท่าคงถูกใจครอบครัวเพื่อไทย ในเมื่อ “นายใหญ่” ก็เปรียบเสมือนพ่อของทุกคนอยู่แล้ว แต่ยังไม่แน่ว่า ปชช. ใช้คำนี้แทนหรือเปล่า อาจจะเป็น “ชายคนนั้น” “พี่คนนี้” ก็ได้ เลยอยากเสนอใช้ “สทร.” ด้วยอีกชื่อ หรือจะเป็น พ่อ สทร. เลยก็ได้ไม่ติดปรากฏว่ายังไม่จบ เจริญวิป 3 ฝ่ายล่มเสียก่อน “หัวหน้าแก๊ง” ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นกรรณขอเวลาชัฟฟอก 30 ชั่วโมง แลกกับลบชื่อทักษิณ ขณะที่ฟากรัฐบาลต้องการคุมเวลาไม่ให้เกิน 2 วัน ชินยอมตามข้อเสนอของพรรคประชาชน อย่างน้อยต้องอภิปราย 3 วันขึ้นไป เพราะอย่าลืมว่าต้องแบ่งเวลาให้นายกฯ และกรม.ในการชี้แจง อีกส่วนให้กับ สส.พรรคครมรัฐบาลด้วย มีหรือที่องค์กรเพื่อไทยจะยอม ยิงนาน “แพทองโพย” ก็ยิ่งน่วม ประธานวิปรัฐบาล “วิสุทธิ์ ไชยณรุณ” ถึงกับไล่ให้ฝ่ายค้านไปตั้งสติ ลากยาวไปวันพุธหน้า งานนี้ยึดเยื่อต่อสุดท้ายต้องรอดูกันว่าดีลยื่นหมุยั้นแมวจะได้สมใจฝ่ายค้านมั๊ย หรือจบแบบ ปชช. ต้องถอยร่นอีกรอบ



ทักษิณ ชินวัตร



แพทองธาร ชินวัตร

กว่าที่ควรจะเป็น เราต้องตรวจสอบให้ดี และเมื่อกระทรวงส่งชื่อใครมาให้ตัดสินลงนามก็ต้องตรวจสอบให้ดีและถามความเห็น เราก็สบายใจในการลงนาม แต่นั่นไม่มีใครอยากทำผิดกฎ” ไม่รู้ว่าฝ่ายกฎหมายรัฐบาลที่มีนายชูศักดิ์ ศิรินิล” เป็นหัวหน้าทีม อ่อนทัดจริง หรือแกล้งไขสือกันแน่ ใน

เมื่อนิยาม “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” มีคำตอบชัดเจนอยู่แล้ว ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีตัดสินให้นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ปมเสนอแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “ซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่แค่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเท่านั้น แต่ต้องเชื่อมั่นศรัทธา เชื่อถือได้ ให้อิทธิพลจนทราบว่ายอมรับว่าเป็นคนซื่อสัตย์ หากเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นย่อมถือว่า ไม่ใช่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์”

● การที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของคณะรัฐมนตรีที่ให้ตีความคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองต้อง “มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” และ “ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” เท่ากับปิดฉาก “รมต.สีเทา” ไปในตัว อดสงสัยไม่ได้ว่าเข้าทาง “นายกฯ ตัวจริง” หรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งตีความครั้งนี้เอื้อ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ที่จะได้คัมแบ็กนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี หลังหลุดพ้นจากพลังประชารัฐ ยังโง่งมการอยู่หลังม่านไม่ถนัดเท่ากับเล่นเอง คราวนี้ “นายใหญ่” จะต้องมีข้ออ้าง ถึงอยากตรวจวัดแต่ก็ทำไม่ได้ เลือดยอมชันทกว่าน้ำจิ้งมีย ระหว่างลี้ลือผู้กักตุนองให้ทุกอย่าง กับถูกสาวสุดที่เลิฟที่เปรียบเหมือนกล่องดวงใจ มันเทียบกันไม่ได้ โทนเลยจะปล่อยให้ “นายกฯ หุ่นเชิด” ต้องสุ่มเสี่ยง มีชะตากรรมซ้ารอยอดีตนายฯ คนที่ 30 เรื่องอย่างนี้วิญญูชนยอมมองออกกว่านายกฯ ตัวจริงเลือกอะไร.



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

โอกาสของ 'ลุงป้อม' เปิดแล้ว



หน้า... **5**

จ ะไหม้ย...

ปกติการยื่นญัตติอภิปรายไม่ว่างใจ ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาฯ รับเสร็จ ก็บรรจุในระเบียบวาระการประชุม นัดวันชักฟอกกันไป ที่จะเถียงกันหนักคือ ได้ชักฟอกกี่วัน ฝ่ายละกี่ชั่วโมง

หลายครั้งที่เนื้อหาในญัตติดูดีตรุนแรง เพื่อให้สมชื่อญัตติอภิปรายไม่ว่างใจ ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาเรื่องการบรรจุหรือไม่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม

มาครั้งนี้ฝุ่นตลบมาหลายวันเรื่องว่ามีชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" ได้หรือไม่

ภาพออกมามันเองช่วยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านครับ ฝ่ายค้านเหมือนเด็กปัญญาอ่อน คิดพลิกแพลงอะไรไม่เป็น

ก็ไม่แปลกอะไรครับ คราวที่แล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ แถมยังเสียเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" จากพรรคประชาชนชาติที่มี สส.แค่ ๙ คน อีกต่างหาก

ไม่รู้จักจำ!

ส่วนรัฐบาลอัปยศครับ

ยอมให้ "ทักษิณ" ครอบงำทุกอย่าง ทั้งๆ ที่ไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

ชี้หน้าเรียงตัวได้เลย ใครบ้างในพรรคเพื่อไทยที่เชื่อว่า "ทักษิณ" ไม่ใช่นายกฯ ตัวจริง

ไม่มีหรือครับ แต่ไม่กล้าพูดต่อสาธารณะตรงๆ

แต่ถึงเวลาต้องตรวจสอบ กลับห้ามพูดชื่อ "ทักษิณ"

ห้ามพาดพิงไปถึงพ่อนายกฯ

ทำราวกับเป็นรัฐบาลเกาหลีเหนือ ห้ามแตะท่านประธานคิม

ไหนบอกเป็นฝ่ายประชาธิปไตย โปร่งใส ตรวจสอบได้



โอกาสของ 'ลุงป้อม' เปิดแล้ว

ดู!

"หัวหน้าแท้ง" อย่าที่อนะครับ คิดการใหญ่ใจมันต้องนิ่ง

ฆ่าควายอย่าเสียตายเกลือ

จะฉีกเกลือสักห้อยยังไม่กล้า ควายมันสาบกินไม่ได้หรอก

ครับ

ก็อย่างที่ทราบกันครับว่า ไม่ถอดชื่อ "ทักษิณ" ออก ไม่ได้ชักฟอกในสมัยประชุมนี้แน่ๆ

ถึงทัวร์จะลง "ประธานวันนอร์" ถูกตาเยอะว่าเป็นหนึ่งในสมุน "ทักษิณ" แต่ก็ทำคุณได้โทษด้วยการชี้ช่องให้ "หัวหน้าแท้ง" เดินไปสู่จุดหมายอย่างสง่างาม

"...ไหนๆ ก็พูดมาแล้วว่าที่เราจะดำเนินการอภิปรายไม่ว่างใจนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ ซึ่งระบุชัดเจนว่าการยื่นญัตติเป็นการอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล ท่านสามารถจะระบุรายชื่อรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลได้

แต่ถ้าในญัตติใส่ชื่อบุคคลภายนอกเข้าไปด้วย ท่านคง

ทราบว่าจะดำเนินการประชุมได้หรือไม่

เพราะเมื่อช่วงท่านอภิปรายเกี่ยวโยงอย่างไร ท่านก็

สามารถจะพูดได้ บางครั้งการพูดอาจไม่ต้องใช้ชื่อ
ท่านจะใช้อย่างอื่นคนก็รู้ได้ คนประท้วงก็ประท้วงไม่ได้

ไม่ได้เชิงแนะนำ แต่อยากให้ไปด้วยดี
ไม่ได้บอกว่ามีชื่อคุณทักษิณไม่ได้ แต่บุคคลภายนอก
เป็นคนอื่น ถ้าเอามาใส่ในญาตินี้ก็คงจะกระทำไม่ได้เช่นเดียวกัน..”

ครับ...ถ้าไม่เถรตรง เพราะพรรคเพื่อไทยบอกว่าห้าม
อภิปรายถึง “ทักษิณ” ฝ่ายค้านมีทางเลือกเยอะครับที่จะชัก
ฟอกคนเลือกทุกเรื่อง

เปลี่ยนชื่อ “ทักษิณ” เป็น “นายเลือกทุกเรื่อง” แล้วอัด
ให้ยับ!

หรือจะพูดว่า “พ่อนายกฯ” ก็ได้

“แม่่ว” ก็ยังได้

แต่ในทางปฏิบัติไม่ว่าชื่อไหน ก็เตรียมรับมือไว้ครับ
องค์กรพิทักษ์อดีตนักโทษคดีคอร์รัปชันจะพากันลุกขึ้นมา
ปกป้องเจ้านายตัวเอง

ฉะนั้นการอภิปรายจึงจำเป็นต้องพ่อนหนักเบาเป็นระ
ยะๆ เพื่อจะได้เชือดทั้งพ่อทั้งลูกไปในคราวเดียวกัน

ครับ...แสดงความยินดีด้วย สุดท้าย “หัวหน้าทั้ง” รับ
สัญญาณที่ส่งไปเรียบร้อย รอไปคุยกับพรรคพวกว่าจะปรับ
ถ้อยคำกันอย่างไร

แต่ก็มีชื่อแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อ

“...พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันว่าควรได้เวลาไม่ต่ำกว่า
30 ชั่วโมง ซึ่งก็ต้องรอดูว่าฝั่งรัฐบาลจะใช้เวลาในการชี้แจง
เท่าไร

ในวงการประชุมเมื่อครู่ เรายืนยันว่าอย่างน้อยถ้าจะ
ให้มีการปรับคำ เพื่อให้กระบวนการอภิปรายไม่ไร้วางใจเดิน
หน้าต่อได้ ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าควรจะให้เวลาฝ่ายค้าน
ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด คือต้องมีเวลาอย่างน้อย 30
ชั่วโมง...”

อภิปราย 30 ชั่วโมง ก็เท่ากับ 2 วัน

แบบนี้คุ้มครับ

ที่เหลือเป็นเรื่องเนื้อหาในการอภิปรายแล้ว

ฝ่ายค้านจะมีหมัดเด็ดคว่านายกฯ แพทองธารได้
หรือไม่ บอกตรงๆ ว่าไม่ทราบ เพราะที่ผ่านมาเสียงกริบ
หมดเวลาไปกับการชักฟอกก็วัน ใส่ชื่อ “ทักษิณ” ได้หรือ
ไม่

แต่...อาจจะเจียบเพราะไม่เผยไต๋ก็ได้

หรือเจียบเพราะไม่รู้จะเผยอะไรก็ได้

เอาเป็นว่า ให้กำลังฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงาน
ของนายกฯ แพทองธารให้เต็มเหนียว และอย่างมีศักดิ์ศรี
อย่าให้เขาว่าได้ว่า รอลุย!

ที่สำคัญอย่าให้ “ลุงป้อม” ชโมยซีนเด็ดขาด

“จตุพร พรหมพันธุ์” ไม่เกี่ยวอะไรกับการชักฟอก
ครั้งนี้ แต่เผาหัวไว้อย่างน่าสนใจ

“...จุดสำคัญฝ่ายค้านต้องได้อภิปราย เพราะประชา
ชนรอฟังข้อมูลที่เด็ดการชักฟอกนายกฯ และรอดู พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พูดในสภาอย่างตื่นเต้นกับข้อมูลลึกลับ
ที่ไม่รู้มาก่อนเลย...”

“...พล.อ.ประวิตร บอกว่าไม่รู้ๆ แต่การชักฟอกครั้งนี้
สังคมอาจได้รู้ความลับบางอย่างที่สะท้อนการเมือง...”

ฟันธงล่วงหน้า “ลุงป้อม” ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อไร
การใช้ไฟฟ้าประเทศไทยพุ่งทำสถิติใหม่อย่างแน่นอน

รถหายติด เพราะประชาชนนั่งเฝ้าหน้าจอ

ถ้าเกิดขึ้นจริง “ลุงป้อม” จะเป็นคนปิดสวิทช์ “ชิน
วัตร”!

คงต้องยกให้เป็นดาวสภา

แต่ถ้าถามว่า “ลุงป้อม” จะอภิปรายชักฟอก “อึ้งอึ้ง-
ทักษิณ” จริงหรือ

บอกได้สามคำครับ

ไม่รู้รู้ๆ.

อีเมะ ระเบิดแรกที่ปักชำได้

เรียน คุณอรรถ อรรถ

“เฮ้ย! ไ้สามล้อขึ้นมาได้ยังไง” สำเนียง ม่วงทอง หัว
หน้าวงรวมดาวกระจาย ตามด้วยความแปลกใจที่เห็น ระพิน
ภูไท นั่งหลบซ่อนอยู่ในหลังรถ ในคราวครั้งที่ยกวงไปแสดงที่
งานวัดแห่งหนึ่งในพิษณุโลก แล้วคนถีบสามล้อมาขอสมัคร
เป็นนักร้อง ครูสำเนียงที่กำลังง่วนอยู่กับการจัดการชาวคณะ
อยู่หลังเวทีก็บอกว่าลองร้องเพลงให้ฟัง ครูแกก็ฟังไปจัดไป
แล้วไม่มีคำตอบใดๆ

แต่ไหนเวลาทำงานแสดงเลิก ชาวคณะขึ้นรถกลับดับไฟบนรถ
หมด เพื่อไม่ให้แฟนเพลงในงานมองเห็นชาวคณะ เป็นการเซฟ
ตัวสินค้าไปโดยปริยาย รถแล่นมาจนเข้าเขตนครสวรรค์แล้วจึง
เปิดไฟเพื่อจะได้จ่ายค่าตัวชาวคณะ เพื่อสะดวกเมื่อรถแล่นเข้า
กรุงแล้ว จากหน้ารถจนถึงหลังรถ ประโยคคมตะนี่จึงได้เกิดขึ้น

ไหนๆ เมื่อตกกระไดก็พลอยโจน จะไล่ลงก็ใช่ที่ เลยต้อง
จ่ายอมให้ไ้สามล้อเป็นคอนวอยของวงไป กาลเวลาผ่านไป
หลายเดือน เกิดกรณีขั้วสาวขึ้นระหว่างไ้สามล้อกับทางเครื่อง
ในวง กฎเหล็กของวงก็คือต้องไล่ออกทั้งคู่ ไ้สามล้อพิษณุโลก
ก็เลยตามทางเครื่องไปอยู่โคราช แล้วก็ไปเป็นสามล้ออยู่ที่นั่น

ในระหว่างเป็นคอนวอยอยู่วงครูสำเนียงได้คุ้นเคยกับนัก
ดนตรีคนหนึ่ง ฉลอง ภูสว่าง พอรู้ว่าฉลองมาเป่าแซกโซโฟนที่งาน
ดนตรีชัยภูมิ จึงได้เดินทางข้ามจังหวัดไปหา ฉลองเลยชวนระพิน
ภูไท ลามากรุงเทพฯ ใหม่ โดยให้ร้องเพลง คนสวยใจดำ ให้แก่
ค่ายเพลงใหม่ ชื่อชั้นของ ระพิน ภูไท จึงได้ก่อเกิดขึ้น

หลังจากตั้งไข่ได้ ชื่อชั้นเป็นนักร้องเต็มตัวแล้ว สุชาติ
เทียนทอง ได้แต่งเพลง อีเมะ ให้ ด้วยพลังสามล้อถีบลำเสียง
หนักแน่น กระแทกกระทั้นอารมณ์ เพลง อีเมะ ก็ระเบิด
เกิดเชิงได้โดยพลัน คนปักชำได้ก่อนๆ ไม่ค่อยสนใจเพลงลูกทุ่ง
เท่าไร นอกจากนิยมชมชอบศิลปะพื้นถิ่น หนึ่งตะลุง มโนราห์
หนังใหญ่ ก็เริ่มหันเหมาสนใจ เสียงเพลงลูกทุ่ง อีเมะ จึงก็ก่อ
เกิดกระแสได้ทั่วทั้งแผ่นดิน

ไม่ใช่เฉพาะ อีเมะ ซึ่งเป็นสาวอิสลามที่มีหลามไหลทาง
ปักชำได้ ที่กระซอกครักธาคนปักชำได้เท่านั้น ชุมทางเขาชุม
ทอง เป็นอีกเพลงที่ สุชาติ เทียนทอง แต่งให้ร้องก็เป็นกระแส
แรงติดตามมา

ระพิน ภูไท ไม่ใช่คนปักชำได้ บ้านเดิมอยู่สุโขทัย ไปทำ
มาหากินปั่นสามล้ออยู่พิษณุโลก แล้วตกจากวงครูสำเนียงไป
ปั่นต่ออยู่โคราช ก่อนที่ ฉลอง ภูสว่าง จะชักนำมากอยู่กับค่าย



เพลง ประกิต ชิมสัน ได้ชื่อชั้นเป็นนักร้องแล้วระเบิดได้จาก
อีเมะ ก็ผาดโผนอยู่วงการ

ยังมาได้เพลง คุณนายโรงแรม ที่ ฉลอง ภูสว่าง แต่ง
แรงดีไม่มีตก ตระเวนเก็บเกี่ยวความดังได้เป็นกอบเป็นกำ เม
ความดัง เหล้ายา กัญชา ยาสูบ อารมณ์วูบไหวได้ง่าย ขณะ
ร้องเพลงอยู่หน้าเวที มีบางครั้งไม่พอใจแฟนเพลง เคยเอา
ไม้คัลอยที่ตัวถือขว้างแฟนเพลงก็เคยกระทำมาแล้ว

เมื่อชื่อชั้นโรยรา แสวงหาค่าความดังเก็บเกี่ยวไม่ได้เหมือน
ดังก่อน หนสุดท้ายต้องทิ้งไม้คัลกลับไปอยู่กับเมียคนสุดท้ายซึ่ง
เป็นลูกสาวเจ้าของชองนางโลมที่มหาไชย เวลาฝนตกกบออก
มาเล่นน้ำในอยุธยาถนน ก็ย่องเอาไม้ไล่ตีกบเอาไปเป็นอาหาร
เจ้ากรรมเกิดถูกตะปูตำเท้า เป็นบาดทะยัก

นอนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน แล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหว
สิ้นใจอย่างอนธนาการ แม้โลงที่จะใส่ศพยังต้องประกาศให้
ชาววงการช่วยกันบริจาค นี่คือนิยายชีวิตของศิลปินดังในวง
การลูกทุ่งอีกคนหนึ่ง ระพิน ภูไท ที่ระเบิดได้จากเพลง อีเมะ
ดังมีเนื้อร้องดังนี้

อีเมะเอ๋ย อีเมะจะรู้หรือเปล่า ไ้บังปวดร้าว เพราะรัก
อีเมะแรมปี ตั้งแต่เจอกันในงานวันออกฮาจี รักอีเมะจนสิ้น
ปรี่ สุดที่ห้ามใจไ้บัง

อีเมะเอ๋ย มารักไ้บังดีกว่า ไ้บังจะพาเที่ยวเมืองเมกกะ
ดังหวัง ออกบวชทุกปีจะพาไปเที่ยวปิ้ง แล้วไปเที่ยวเมืองฝรั่ง
เคียงคู่ไ้บังขึ้นบาน

หากไม่เชื่อ สาบานต่อหน้าสุเหร่า ขออ้อนวอนพระเจ้า
จะเข้ามาเป็นพยาน ว่าใจไ้บังจะรักอีเมะจนสิ้นลงปราณ ถ้า
หากรวนเรเห็น ให้ฟาลงทัณฑ์ทันที

อีเมะเอ๋ย มารักร่วมหอกันเถิด ไ้บังจะเปิดร้านงามให้
ขายโรตี่ ส่วนไ้บังจะขายข้าวหมกอย่างดี ร่ำรวยแล้วบินไป
เดลิอิทัชมาฮาล

ทงุ่ม หนองรี

เจ้าของเพลงแผ่นดินเสียงทองคำพระราชทานมีสุดท้าย
ปลาจะกินดาว และวิหคอกหัก

สมัยเด็กๆ ได้ยินเพลงนี้บ่อยมาก จนลืมไปแล้ว มานึก
ได้อีกทีก็เพราะจดหมายของคุณหนุ่ม ทนงรี นี่แหละครับ
ก็แปลกนะครับ สมัยก่อนเคยเห็นคนถือสามล้อรับจ้าง
ร้องเพลงไปถือสามล้อไป ส่วนใหญ่ร้องเพลงเพราะเสียด้วย
ที่จริงมีเพชรในตมอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่ไม่เคยเจอครูเพลงเท่า
นั่นเอง.

‘วันนอร์’ไม่บรรจวาระการประชุมถ้าไม่ตัดชื่อทักษิณ ใครได้ใครเสีย

เรียน คุณอรรถ อรรถนัย ที่นับถือ

เซพทักษิณ = เซพนางยกโพย งานนี้ใครได้ใครเสีย สภา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้ถ้ายังใช้ระบบเสียงข้างมาก
แบบพวกใครพวกมัน ไร้ธรรมาภิบาล เสถียรภาพของรัฐบาล
วันนี้ไม่มั่นคง เพราะพรรคร่วมมีความเห็นไม่ตรงกับพรรค
เพื่อไทยในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขรัฐธรรมนูญ การพนันถูกต้อง
ตามกฎหมาย วันที่ ๑๑ มี.ค. ถ้ารัฐบาลบรรจวาระ พ.ร.บ.กาลีโน
เข้าที่ประชุม คปท., คปปส., กองทัพอธรรม ประกาศรวมพลัง
ขับไล่รัฐบาล แล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ออก
มาเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นชานาที่รัฐมนตรีบอกให้ปลุกกล้วย
ส่งนอก (ญี่ปุ่น) แทนปลุกข้าว

ถึงแม้จะไม่บรรจวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าสภาจนถึง
หมดสมัยการประชุม (๑๑ เม.ย.) ก็ใช้ว่ารัฐบาลนางยกโพย
จะปลดอภัย เพราะศึคนอกสภาเข้มข้นมาก ถ้าไม่เลื่อนวาระ
พ.ร.บ.กาลีโนออกไปแบบไม่มีกำหนด โอกาสที่นางยกโพยจะ
ใช้งบประมาณแผ่นดินไปเที่ยวเมืองนอกเป็นแน่นอน

แมวขาว

สรุปว่าเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ร่างกฎหมายกาลีโนไม่เข้า
ที่ประชุม ครม.นะครับ และคงจะไม่เข้าจนกว่าการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจจะผ่านพ้นไปแล้ว เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้อาจ
ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนแอได้ อันเนื่องจากความไม่มี
เอกภาพของรัฐบาลเอง

แต่ก็ไม่แน่ครับ หากพรรคล้มหลังกลประธานวันนอร์
ไม่ยอมถอดชื่อทักษิณออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ สมัย
ประชุมนี้ก็คงไม่สามารถขับออกรัฐบาลได้ทัน ฉะนั้น ร่างกฎ
หมายกาลีโนอาจจะเข้า ครม.ช่วงต้นเดือนเมษายนก็เป็นได้

นี่คือเกมการเมืองที่ดูแล้วพรรคล้มยังตามไม่ทัน ก็จะถูก
เป็นเบี้ยล่างพรรคเพื่อไทยอยู่ร่ำไป.